

Số: /STTTT-VP
V/v trả lời kiến nghị của cử tri quận
Ninh Kiều về tình trạng hệ thống
dây cáp mạng viễn thông

Cần Thơ, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Thực hiện Công văn số 1341/UBND-TH ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cập nhật tiến độ, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố. Trong đó, có giao Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) thành phố giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri quận Ninh Kiều: “*Ngành chức năng sớm khắc phục tình trạng hệ thống dây cáp mạng viễn thông mắc chằng chịt, không đảm bảo an toàn giao thông, gây mất vẻ mỹ quan đô thị và nguy hiểm cho người dân*”. Sau khi rà soát, Sở TTTT báo cáo kết quả giải quyết, như sau:

1. Thực trạng và các biện pháp đã triển khai nhằm giải quyết tình trạng hệ thống dây cáp viễn thông mắc chằng chịt, không đảm bảo an toàn giao thông, gây mất vẻ mỹ quan đô thị.

1.1 Tình hình giải quyết tình trạng hệ thống dây cáp viễn thông mắc chằng chịt, không đảm bảo an toàn giao thông, gây mất vẻ mỹ quan đô thị của thành phố

Hệ thống mạng cáp viễn thông đã được xây dựng nhiều năm, đến nay đã hiện hữu khá lâu, nhiều nơi mất mỹ quan đô thị, gây mất an toàn giao thông và tạo nguy hiểm cho người dân. Chính vì vậy, từ năm 2015 đến nay, Sở TTTT đã đưa vào chương trình công tác hàng năm và tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố ban hành 02 kế hoạch và triển khai chỉnh trang cáp đồng bộ trên địa bàn thành phố, cụ thể:

- Giai đoạn từ năm 2015-2020: Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 về việc chỉnh trang hệ thống cáp treo thông tin và điện lực trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020. Kết quả, toàn thành phố đã gom và bó gọn được 808 tuyến với tổng chiều dài là 1.174 km (trong đó gom được 271 tuyến đường với tổng chiều dài 504km; bó gọn được 537 tuyến đường, hẻm với tổng chiều dài là 670km).

- Giai đoạn từ năm 2021-2025, thành phố đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 về chỉnh trang cáp thông tin treo và cáp điện lực trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2025, với mục tiêu đến hết năm 2022 hoàn thành việc chỉnh trang và gom cáp thông tin treo trên tất cả các tuyến đường, tuyến hẻm thuộc địa bàn quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy, các quận, huyện khác phải hoàn tất ít nhất 50%; đến hết năm 2023 hoàn tất việc chỉnh trang và gom cáp treo thông tin trên tất cả các tuyến đường, tuyến hẻm, lộ nông thôn còn lại trên địa bàn thành phố. Theo đó, đến nay các doanh nghiệp chủ sở hữu cột đã triển khai gom được 206 km, đồng thời các quận, huyện cũng đã chủ động triển khai chỉnh

trang, bó gọn trên các tuyến đường mất mỹ quan, mất an toàn. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn chung và nhất là sau dịch COVID-19 nên các doanh nghiệp đều cắt giảm chi phí chỉnh trang, ảnh hưởng đến tiến độ công cấp, chỉnh trang cấp còn chậm theo Kế hoạch số 95/KH-UBND.

1.2 Việc giải quyết tình trạng hệ thống dây cáp viễn thông mắc chằng chịt, không đảm bảo an toàn giao thông, gây mất vẻ mỹ quan đô thị trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Từ 2015 đến nay, trên địa bàn quận Ninh Kiều đã công được 141,5 km; cơ bản hoàn thành việc công cấp tại các tuyến đường, các tuyến hẻm chính và các tuyến nhiều cấp. Theo báo cáo thống kê từ Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều: toàn quận còn khoảng 30 km chưa được công cấp, Sở TTTT đã chuyển thông tin đến chủ sở hữu cột (Công ty Điện lực Cần Thơ, VNPT Cần Thơ và Viettel chi nhánh Cần Thơ) để đưa vào kế hoạch công cấp năm 2024. Tuy nhiên do tình hình kinh tế khó khăn chung và nhất là sau dịch COVID-19 nên Tổng Công ty Điện lực Miền Nam và các Tập đoàn doanh nghiệp viễn thông đến thời điểm hiện nay vẫn chưa phân bổ kinh phí thực hiện trong năm 2024. Mặc dù vậy, họ cam kết thực hiện hoàn thành mục tiêu, nội dung đã đề ra đến năm 2025 theo kế hoạch. Mặt khác, theo phân cấp quản lý, từng quận, huyện (giao phòng Văn hóa và Thông tin) tổ chức xây dựng kế hoạch, kịp thời chỉnh trang, làm gọn cấp tại các điểm mất mỹ quan đô thị, có nguy cơ mất an toàn cho người dân và giao thông. Việc này hàng năm các quận, huyện đều có kế hoạch tổ chức thực hiện và có báo cáo về Sở TTTT, cụ thể như sau:

UBND quận Ninh Kiều đã ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/8/2023 đến các đơn vị Viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn quận Ninh Kiều và ngày 15/9/2023, Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều triển khai Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/8/2023 đến các đơn vị Viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn quận Ninh Kiều, gồm: Đại diện STTTT, phòng Kinh Tế quận Ninh Kiều, Công an thành phố Cần Thơ, Lữ đoàn 29, SCTV Cần Thơ, Viettel Cần Thơ, Mobifone Cần Thơ, VNPT Cần Thơ, Điện lực Ninh Kiều, VTV Cab Cần Thơ, FPT Cần Thơ. Ngày 27/3/2024 vừa qua, Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều tiếp tục mời các đơn vị viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn họp trao đổi khắc phục cáp viễn thông bị võng, đứt và cáp không còn sử dụng trên tuyến Hoàng Quốc Việt (phục vụ thi công đường) và Rạch kè Cái Sơn. Ngày 03/4/2024 đến nay các đơn vị đã triển khai thực hiện việc nâng, bó cáp và thu hồi các cáp viễn thông không còn sử dụng. Kết quả đã thực hiện: Tuyến đường 30/4, Trần Hưng Đạo, Mậu Thân, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ (đoạn CMT8 đến Võ Văn Kiệt), Lý Tự Trọng, Châu Văn Liêm - Nguyễn An Ninh, Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học, Trần Văn Khéo, Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng. Ngoài ra phối hợp với các đơn vị xử lý một số trường hợp cáp đứt, võng khi nhận được thông tin phản ánh. Đặc biệt, trong thời gian Tết Nguyên đán vừa qua, Sở TTTT đã chỉ đạo các nhà mạng bó gọn cáp viễn thông tại tuyến đường Hoàng Quốc Việt đang thi công để người dân an tâm ăn Tết; phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin và các nhà mạng xử lý cáp đứt, cháy ở đầu đường Trần Vĩnh Kiệt, đoạn đầu tuyến kè Rạch

Cái Sơn; thu hồi cáp trước chợ Xuân Khánh; đường Nguyễn Bình; Chung cư A4 Khu Dân cư 91B, phường An Khánh; Hẻm tổ 7, Khu vực 3, phường An Khánh; đường B30 phường An Khánh.

Trong thời gian tới, Sở TTTT tiếp tục tổ chức triển khai một số nội dung trọng tâm sau đây:

+ Tập trung các hoạt động tái chỉnh trang, chỉnh trang bó gọn mạng cáp viễn thông trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố chủ yếu tập trung khu vực quận Ninh Kiều (và các quận Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt).

+ Tiếp tục đầu tư công cáp theo Kế hoạch số 95/KH-UBND, trong đó quận Ninh Kiều dự kiến 30 km, do Công ty Điện lực Cần Thơ thực hiện.

+ Rà soát, thu hồi cáp không còn sử dụng, thu hồi cáp thừa trên cột (đã lên kế hoạch thực hiện 10 tuyến đường (đường 30/4, Trần Hưng Đạo, Mậu Thân, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, Lý Tự Trọng, Châu Văn Liêm, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thái Học, Võ Văn Tần) đến ngày 02/12/2023 hoàn thành và đang tiếp tục thực hiện các tuyến đường tiếp theo.

+ Quy hoạch vị trí và triển khai đầu tư công cáp, chỉnh trang cáp vượt đường trên địa bàn thành phố (giai đoạn 01 triển khai thí điểm thực hiện trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều, dự kiến hoàn thành đến 31/12/2023) đã khảo sát và điện lực đang thực hiện thủ tục đấu thầu, chọn nhà thầu và triển khai thực hiện.

+ Ngoài việc giao nhiệm vụ cho Công ty Điện lực Cần Thơ và các doanh nghiệp viễn thông triển khai đồng bộ, Sở TTTT đã chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện chủ động xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện tại địa phương để sát hợp tình hình mất mỹ quan, an toàn tại cơ sở.

2. Đối với kiến nghị của cử tri quận Ninh Kiều, để tiếp tục dần hoàn thiện việc chỉnh trang cáp viễn thông, tạo mỹ quan đô thị, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường địa bàn thành phố nói chung, quận Ninh Kiều nói riêng, Sở TTTT có ý kiến và đề ra kế hoạch tiếp tục thực hiện việc này trong thời gian tới được tốt hơn, cụ thể như sau:

2.1 Các ý kiến, kiến nghị của cử tri quận Ninh Kiều về dây cáp mạng viễn thông trên các tuyến đường là xác đáng, tuy nhiên để các vấn đề kiến nghị được giải quyết kịp thời, đạt hiệu quả cao, Sở TTTT đề nghị cần nêu cụ thể tên các tuyến đường để Sở TTTT chỉ đạo, phối hợp chủ sở hữu cột ưu tiên thực hiện hoặc giao phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều đưa vào kế hoạch chỉnh trang, tổ chức triển khai bó gọn đột xuất hoặc hàng năm để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.

2.2. Trong năm 2024, Sở TTTT tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố ban hành Kế hoạch về việc thí điểm ngầm hóa cáp điện lực, cáp thông tin tại một số tuyến đường thí điểm trên địa bàn quận Ninh Kiều phục vụ mục tiêu an toàn, mỹ quan đô thị thành phố; từ đó làm cơ sở để nhân rộng ra cho các quận, huyện còn lại.

Bên cạnh đó, Sở TTTT tiếp tục phối hợp các sở ngành, UBND quận, huyện liên quan tăng cường công tác kiểm tra các nhà mạng, truyền hình cáp, các chủ đầu tư khu dân cư về việc ngầm hóa cáp viễn thông tại các khu đô thị cũ và mới. Theo đó, buộc các chủ đầu tư khu đô thị mới phải đưa vào quy hoạch 1/500 nội dung ngầm hóa cáp điện lực, cáp viễn thông tại các khu đô thị do mình quản lý trước khi xây dựng và đưa vào sử dụng sau này, nhằm đáp ứng yêu cầu mỹ quan, an toàn của khu nói riêng và của thành phố nói chung.

Trên đây là báo cáo của Sở TTTT về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri quận Ninh Kiều sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP/K.

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Hoàng Mến